
 
รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 

ของ 
               บริษทั  ดีคอนโปรดักส์  จ ากดั (มหาชน) 

           
 

ประชุมเม่ือว ันท่ี  25 เมษายน 2556  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้ น 8  ถนน
พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
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7.ดร.ธนยั ชรินทร์สาร  กรรมการ 
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10.ดร.กวนิ วรกาญจนา  รองกรรมการผูจ้ดัการสายปฏิบติัการ   

 

 
เร่ิมการประชุม   เวลา 14.00 น.  

การประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 ของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากัด (มหาชน) มีผูถื้อหุ้นมา
ประชุมดว้ยตนเอง และมีการมอบฉนัทะรวม 65 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 162,880,300 หุน้  คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 80.35 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ซ่ึงมีจ านวน 202,705,000 
หุน้  อนัเป็นครบองคป์ระชุมขอ้บงัคบัของบริษทัฯแลว้ 

ทางบริษทั ไดเ้ชิญคุณวไิลรัตน์  โรจน์นคริทร์  ผูส้อบบญัชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ซ่ึงเป็นตวัแทน
ของบริษทัสอบบญัชี ดี ไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มาเพื่อตอบขอ้สงสัยเก่ียวกบังบการเงินของบริษทัใหก้บัผู ้
ถือหุน้ 

บริษทั  ดคีอนโปรดกัส์  จ ากดั  (มหาชน) 
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328 



ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นทุกวาระท่ีมีการลง
มติใหผู้ถื้อหุน้ทราบผลทนัที ซ่ึงวธีิการออกเสียงลงคะแนน บริษทัของช้ีแจงขั้นตอนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมใหข้ณะลงทะเบียนก่อนการ
ประชุม ซ่ึงผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง ส าหรับผูรั้บมอบ
ฉนัทะ ซ่ึงผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉันทะแลว้ วา่เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละ
วาระการประชุม บริษทัฯจะถือตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉันทะจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในท่ี
ประชุมอีก 

2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแลว้ ประธานฯ จะสอบถามผูถื้อหุ้นและเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือข้ึน พร้อมแจง้ช่ือ – 
นามสกุล และจ านวนหุ้นท่ีถือ ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจาก
คณะกรรมการ คือ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผา่นไปพิจารณาเร่ืองในวาระถดัไป           โดยถือ
ว่าผูถื้อหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมติัตามท่ีคณะกรรมการน าเสนอในวาระนั้น ทั้งน้ี บริษทัฯ จะ
แสดงผลคะแนนใหรั้บทราบในแต่ละวาระการประชุม 

3. หากมีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือตอ้งการงดออกเสียงในวาระใด 
ขอให้ผูถื้อหุ้นท่านนั้นยกมือข้ึน เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงไม่เห็นดว้ย 
หรือตอ้งการงดออกเสียง ส่งบตัรลงคะแนนเสียงท่ีได้จดัเตรียมให้ก่อนการประชุมเฉพาะวาระท่ีพิจารณานั้น
เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ น ามาลงคะแนนเสียงในวาระนั้นวา่ มีคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออก
เสียงก่ีคะแนนเพื่อแจง้ให้ท่ีประชุมรับทราบ โดยในการรวบรวมผลคะแนนบริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด บริษทัฯ จะบนัทึกการออกเสียงของตามความประสงคผ์ู ้
ถือหุน้ในท่ีประชุมลงไวใ้นคอมพิวเตอร์เพื่อนบัคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ 

4.ในวาระเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ ผูถื้อหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกบั
กรรมการบางท่านท่ีบริษทัเสนอแต่งตั้ง ดงัน้ีเพื่อให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ บริษทัฯจะเชิญ
กรรมการผูถู้กเสนอแต่งตั้งออกนอกหอ้งประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษทัฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเขา้ร่วม
ประชุมลงคะแนนเสียง แบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยใชบ้ตัรคะแนนเสียงท่ีบริษทัฯ ไดแ้จกให้กบัผูถื้อหุ้นแลว้ในขณะท่ีลงทะเบียน และ
เพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไปดว้ยความรวดเร็วในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระ บริษัทฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผูถื้อหุ้นเลือกตั้ ง
กรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแลว้ ในคราวเดียวกนั ซ่ึงจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบตัร
และการลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ไดร้วดเร็วข้ึน 



5. ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เขา้ใจวธีิการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีซ่ึงจะคอยอ านวยความ
สะดวก และอธิบายให้เขา้ใจได ้โดยการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีบริษทัจะให้มีการบนัทึกภาพการประชุมเป็นคลิป
ไฟล์เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.dconproduct.com เพื่อให้บริการผูถื้อหุ้นท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ 
ร่วมประชุม 

ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการท าหน้าท่ีประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและเสนอวาระการ
ประชุมดงัต่อไปน้ีใหท่ี้ประชุมพิจารณา ดงัน้ี 
   
วาระที ่1         ประธานการประชุม แจ้งทีป่ระชุมเพ่ือทราบ 

ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ดว้ยความยนิดี และขอบคุณท่ีท่านผูถื้อหุน้ไดส้ละเวลาเขา้ร่วมประชุม 
ระเบียบวิธีการประชุมน้ีเป็นไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ าหนดไว ้กฎเกณฑ์น้ีมีท่ีมาเพื่อให้
การดูแลความเป็นธรรมให้กับผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะถือหุ้นมากหรือน้อย เพื่อให้การประชุมนั้นด าเนินการอย่าง
โปร่งใสและทุกท่านมีโอกาสมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ส าหรับเร่ืองท่ีแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบมีดงัน้ี 
            บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านส่งค าถามมาล่วงหน้า โดยประชาสัมพนัธ์ผ่านหนังสือเชิญ
ประชุม และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่ตน้เดือนเมษายนถึงวนัท่ี 24 เมษายน 2556 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
ส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทั รวมถึงไม่มีผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเสนอวาระการประชุมและไม่มีผูเ้สนอช่ือเพื่อพิจารณา
คัดเลือกเป็นกรรมการทดแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ตามท่ีบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านตลาด
หลกัทรัพย ์ในระหวา่งวนัท่ี 1 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีผา่นมา แต่ท่านผูถื้อหุ้นยงัคงมีสิทธิท่ีจะซกัถามไดใ้นวาระ
อ่ืนๆ ได ้

การลงคะแนนในแต่ละวาระ ท่ีทางเลขานุการไดช้ี้แจงไปนั้น ทุกท่านจะมีบตัรลงคะแนนท่ีเจา้หนา้ท่ีแจก
ใหข้ณะลงทะเบียน หากมีผูล้งคะแนนเสียงไม่เป็นเอกฉนัทจ์ะตอ้งมีการนบัคะแนนในบตัรลงคะแนน เพื่อสรุปการ
ลงมติในแต่ละวาระ  

 
วาระที ่2         พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2555 เม่ือวนัที ่26 เมษายน 2555  

ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2555  ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 และไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมตามท่ีกฎหมายก าหนด และไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข 1 ไม่ปรากฏวา่มีผูค้ดัคา้นหรือขอแกไ้ขใดๆ คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2555  

 

http://www.dconproduct.com/


มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2555 ดว้ยคะแนนเสียง 
162,880,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 
 
 
วาระที ่3         รับทราบรายงานผลการด าเนินงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2555 
 นายวทิวสั พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงผลด าเนินงานปีท่ีแลว้ ซ่ึงไดป้ระกาศลงใน
เวบ็ไซตS์ettrade และเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ และจะไดก้ล่าวถึงแผนการในปีหนา้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั
ของนกัลงทุนท่ีตอ้งการทราบอนาคตของบริษทั เม่ือการประชุมผูถื้อหุน้ปีท่ีแลว้นั้น ราคาหุน้ DCON อยูท่ี่ 3.50 
บาท ในวนัน้ีราคาหุน้อยูท่ี่ 12.30 บาท ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดี การท่ีท่านมาร่วมประชุมวนัน้ีเป็นการรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของท่าน  

จากผลด าเนินการเม่ือปี 2555 ในไตรมาส 1 มียอดขาย 210 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 มียอดขาย 215 ลา้น
บาท ในไตรมาส 3 ยอดขาย 236 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 มียอดขาย 239 ลา้นบาท รวมทั้ง 4 ไตรมาส มียอดขาย 
901 ลา้นบาท บริษทั อรดา ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ มีจุดประสงคเ์ป็นโชวรู์มของบริษทั โดยการท าโครงการ
จดัสรร ปี 2555 ในไตรมาส 1 มียอดขาย 1.61 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 มียอดขาย 6.63 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 มี
ยอดขาย 15.85 ลา้นบาท และในไตรมาส 4 มียอดขาย 38.56 ลา้นบาท รวมทั้งปีมียอดขาย 62.65 ลา้นบาท บริษทั
ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ บริษทัในเครือ ดีคอนถือหุ้น 99.99 % ไตรมาส 1 มียอดขาย 20 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 มี
ยอดขาย 19 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 มียอดขาย 19 ลา้นบาท และในไตรมาส 4 มียอดขาย 20 ลา้นบาท รวมทั้งส้ิน 
77 ลา้นบาท รวมทั้งปี ดีคอนมียอดขาย 1,029 ลา้นบาท ถือวา่เป็นการท าสถิติใหม่ มียอดขายมากกวา่ 1,000 ลา้น
บาท และมีก าไรรวมทั้งส้ิน 145.99 ลา้นบาท 

บริษทัฯ มีก าลงัการผลิตแผน่พื้นสูงท่ีสุดในประเทศ ตั้งโรงงานเม่ือปี 2539 ไดต้ั้งวสิัยทศัน์ไวด้งัท่ีกล่าว
มา และประสบความส าเร็จมาโดยตลอด ต่อมาไดท้  าเสาเขม็ส าหรับบา้นพกัอาศยั ซ่ึงจะใหใ้นงานบา้นจดัสรร 
ทาวเ์ฮา้ส์ ไดแ้ก่ เสาเขม็ขนาด ไอ18,22,26 เซนติเมตร และมีผลิตภณัฑเ์สริม เช่น ร้ัวชนิดต่างๆ ซ่ึงขายใหก้บั
บริษทัท่ีท าร้ัวดว้ยกนั คานเสาส าเร็จรูป และอิฐมวลเบา ทุกวนัน้ีเรามีอิฐมวลเบาทั้งสีเทา CLC และสีขาว AAC 
ส าหรับ CLC เราผลิตเอง เป็นอิฐมวลเบาท่ีใชก้ารเติมฟองอากาศเขา้ไป เพราะฉะนั้นจะท าใหก้ารซึมน ้ายาก ลด
โอกาสการเกิดเช้ือรา ส่วน AAC สีขาว รูปร่างและผวิสวย น ้าหนกัเบาเหมาะส าหรับลูกคา้ท่ีสร้างตึกสูง ซ่ึงเรา
วา่จา้งผลิต โดยเรามีขายทั้ง2 แบบ ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้  

จุดเด่นท่ีน่าลงทุน กล่าวคือตั้งแต่ท่ีบริษทัฯ เขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์มา เศรษฐกิจเป็นขาลงตั้งแต่ปี 2548 ถึง 
ปี 2550 แต่บริษทัฯ ยงัสามารถท าก าไรไดทุ้กปี และบริษทัฯ ยงัจ่ายเงินปันผลทุกปี มีฐานะการเงินท่ีมัน่คง



อตัราส่วนหน้ีต่อส่วนผูถื้อหุน้ต ่ามาก คือ 0.28 เท่า ท าใหเ้วลาขยายงานไม่ตอ้งกูเ้งินมาก ความเส่ียงต ่า และมี
สภาพคล่องเพื่อจ่ายเงินปันผลไดทุ้กปี 

สรุปยอดขายยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2552 มียอดขาย 573 ลา้นบาท ปี 2553 มียอดขาย 738 ลา้นบาท ปี 2554 มี
ยอดขาย 820 ลา้นบาท ปี 2555 มียอดขาย 1,029 ลา้นบาท  ตั้งแต่ตั้งบริษทัฯมาไม่เคยปันผลต ่ากวา่ 50% ของก าไร 

แผนงานในอนาคต บริษทัฯ ตอ้งการวางรากฐานให้มัน่คง เราขยายทีมงานเพิ่ม วิสัยทศัน์คือ ขยายธุรกิจ
ให้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย ทั้งน้ีเพื่อรองรับ AEC ในปี 2558 โดยไดท้  าการซ้ือท่ีเพื่อสร้างโรงงาน 2 
แห่งท่ีจงัหวดัระยอง และจงัหวดัมหาสารคาม (ห่างจากจงัหวดัขอนแก่นเพียง 30 กิโลเมตร) ซ่ึงคาดว่าจะรับรู้
รายได้ในเดือนสิงหาคม 2556 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้วางแผนจะสร้างโรงงานในปี 2557 ทางตอนใต้ของ
กรุงเทพฯ บริเวณศาลายา สามพราน ขณะน้ีก าลงัด าเนินการหาท่ีดิน เพื่อลดค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง และท าเท่ียวใน
การขนส่งระยะใกล ้และบริษทั อรดา ไดข้ึ้นคอนโด 792 ยูนิต ตั้งอยูท่ี่ซอยดวงมณี ถนนงามวงศว์าน ตรงขา้มกบั
กระทรวงสาธารณ สุข  ซ่ึ งจะ เปิ ดจองในวัน เส าร์ ท่ี  27 เมษายน  2556 ส ามารถ เข้าดู ได้ใน เว็บ ไซต ์
www.dziocondo.com  

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ  บ ารุงพฤกษ ์ ถือหุ้นจ านวน 500 หุ้น กล่าวช่ืนชมจุดเด่นท่ีประธานกรรมการบริหาร
ไดบ้รรยายในขา้งตน้ ท่ีประสบความส าเร็จดว้ยดี และช่ืนชมคณะกรรมการบริหารท่ีมีความสามารถและท างาน
อย่างแข็งขนั ส่งผลให้ผูถื้อหุ้นได้รับประโยชน์จากเงินปันผลตลอดมา อีกเหตุผลหน่ึงท่ีเลือกถือหุ้นดีคอน 
เน่ืองจากรองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกูล  ยมนาค ประธานกรรมการบริษทั ท่านเป็นวศิวกรมือหน่ึงของประเทศ
ไทย และมีคุณธรรม จรรยาบรรณเป็นหลกัในการท างาน และไดถ่้ายทอดไปจนถึงคณะกรรมการและพนกังาน
ในบริษทัฯ ท าใหบ้ริษทัฯ กา้วหนา้มาตลอด 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดใ้หก้ าลงัใจและแสดงความคิดเห็น และกล่าวเสริมวา่ ทั้งน้ี ผลงาน
ของบริษทัฯ เป็นของคณะกรรมการบริหารและพนักงานบริษทัทุกคนท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้บริษทัฯ ประสบ
ความส าเร็จไดทุ้กวนัน้ี 

 
วาระที ่4           พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไร – ขาดทุน ประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง รายงานวา่ในปี 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมียอดขายรวมทั้งส้ิน 1,029.73 ลา้น
บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 25 และมีก าไรสุทธิรวม 145.99 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2554 จ านวน 
62.70 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 74 มีก าไรต่อหุน้เท่ากบั 0.73 บาทต่อหุ้น ส าหรับฐานะทางการเงินของบริษทั
ฯและบริษทัยอ่ย  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 1,038.53 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี
ก่อน 198.81 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 24 มีหน้ีสินรวมเท่ากบั 224.06 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2554 



102.81 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 814.47 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มีอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม 0.28 เท่า 

งบการเงินส าหรับงวดบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2555 
นั้น ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงเป็นงบการเงินท่ีไดจ้ดัท าข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญั มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และไดผ้า่น
การพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้  คณะกรรมการบริษทัฯ จึง
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินดงักล่าว 
 
มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบดุลและงบก าไร – ขาดทุน ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงผา่น
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียง 162,880,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็น
ดว้ย และผูง้ดออกเสียง 
 
วาระที ่5          พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง รายงานวา่บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไร
สุทธิของงบการเงินรวม ทั้งน้ีผลการด าเนินงานปี 2555 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 145.99 ลา้นบาท เท่ากบั 0.73 บาท
ต่อหุ้น และมีก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรรวม 280.03 ลา้นบาท สุทธิจากการจดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2555 จากผลก าไรในปี 2555 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.43 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินปันผลท่ีตอ้งจ่าย
ทั้งส้ิน 87.163 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 59.70 ของก าไรสุทธิรวม ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2554 ซ่ึง
ไดจ่้ายใหใ้นอตัราหุน้ละ 0.25 บาทต่อหุน้ คิดเป็นร้อยละ 59.58 ของก าไรสุทธิรวม  

ทั้งน้ีหากท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯไดก้ าหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 ตามรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 4 มีนาคม 2556 และรวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพยฯ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี  5 มีนาคม 2556 
 
มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 จากก าไรสะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 0.43 
บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 87.163 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 59.70 ของก าไรสุทธิ
จากการด าเนินงานปกติของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียง 162,880,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็น
ดว้ย และผูง้ดออกเสียง 



 
วาระที ่6          พจิารณาเลือกตั้งกรรมการทีพ้่นวาระและแต่งตั้งกรรมการทดแทน  

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ โดยในปัจจุบัน     
บริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 9 ท่าน ซ่ึงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการตอ้งออกตามวาระเป็นอตัรา             
1 ใน 3 ซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกได ้

 
ในปีน้ี มีกรรมการท่ีพน้วาระจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

  1. รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกูล  ยมนาค 
  2. นางพิสมยั  บุณยเกียรติ 

  3. นายจีรเดช  วรัิชชยั 
  
 คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาเห็นวา่กรรมการทั้ง 3 ท่านท่ี
ตอ้งพน้วาระในคร้ังน้ี เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และเสียสละ ทุ่มเทเวลาและก าลงัสติปัญญา 
ช่วยเหลือบริษทัฯ อยา่งมาก จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกกรรมการทั้ง  3 ท่าน ท่ีตอ้งออกตามวาระ
กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระหน่ึง 
  
 ทั้งน้ี เพื่อให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระระหว่างการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการ 
บริษทัฯจะเชิญกรรมการผูถู้กเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ออกนอกหอ้งประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษทัฯ ขอให้
ผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียง แบบใช้บตัรลงคะแนนเสียง ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยรายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการทั้ง 3 
ท่านปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 3 
  
 นายธนิต  ชรินทร์สาร  รองประธานกรรมการบริษทัฯ ท าหนา้ท่ีแทนประธานฯ ในวาระน้ี และได้
ขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกกรรมการทั้ง  3 ท่าน ท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีก
วาระหน่ึง โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 
 



 1.  รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกูล ยมนาค  กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารง 
ต าแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง  ด้วยคะแนนเสียง 162,880,300 หุ้น                
คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

2.  นางพิสมยั  บุณยเกียรติ   กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง 162,880,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มี               
ผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

        3.  นายจีรเดช   วิรัชชยั   กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง 162,880,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มี              
ผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

 
 
วาระที ่7         พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจ าปี 2555 

นายนิรุธ   อินทรท่าฉาง  รายงานจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงได ้
พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2555  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง                      
รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน เสนอพิจารณาอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2555 ดงัน้ี 
    เน่ืองจากปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิรวม 145.99 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้จ่าย
บ าเหน็จกรรมการ เป็นจ านวนเงิน 1,000,000.- บาท โดยพิจารณาจดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการฯ ตามภาระ
ความรับผดิชอบของกรรมการ และหากกรรมการเห็นชอบจะไดน้ าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติัจ่าย
ต่อไป 
 
คณะกรรมการ 
 เบีย้ประชุม 
      ประธานคณะกรรมการ  15,000.- บาท/คน/คร้ัง 
      กรรมการ   10,000.- บาท/คน/คร้ัง 
 บ าเหน็จกรรมการ             รวมทั้งส้ิน 1,000,000.-บาท ตามหลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บอนุมติัจาก 
     การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2548 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2548 
     โดยจดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการฯตามภาระความ 
     รับผดิชอบของกรรมการ 



 
 ก าไรสุทธิ   บ าเหน็จกรรมการ (รวม) 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 ลา้นบาท      500,000.-  บาท 
101 ลา้นบาท ถึง 200 ลา้นบาท    1,000,000.-  บาท 
201 ลา้นบาท ถึง 300 ลา้นบาท    2,000,000.-  บาท 
301 ลา้นบาท ถึง400 ลา้นบาท    3,000,000.-  บาท 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 เบีย้ประชุม 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ     7,500.- บาท/คน/คร้ัง    
  กรรมการตรวจสอบ      5,000.- บาท/คน/คร้ัง 
 
มติ ท่ีประชุมอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2555 ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ไดเ้สนอ ดว้ยคะแนนเสียง 162,880,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 
 
 
วาระที ่8         พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2555 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง รายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเช่ือถือ การไม่มี
ความสัมพนัธ์และส่วนไดเ้สียกบับริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และความสามารถในการให้บริการของผูส้อบ
บญัชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษทั ดีไอเอ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โดยนางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 2982 หรือ 
นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5599 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯในปี 
2556  โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินและค่าตรวจสอบบญัชีของบริษทั รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,407,000.-บาท และ
ค่าตรวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยอีก 2 บริษทั รวมเป็นเงิน 470,000.- บาท  

 
มติ ท่ีประชุมอนุมติัแต่งตั้งให้ บริษทั ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั   โดยนางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ์ และ
นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน์ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และอนุมติัจ่ายเงินค่าตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปี 2556 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,407,000 บาท และค่าตรวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยอีก 2 บริษทั รวมเป็นเงิน 
470,000.- บาท ดว้ยคะแนนเสียง 162,880,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 



วาระที ่9          พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

  ประธานฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นสอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะ  
 น.ส. สุขทิพย ์ อภิวฒัน์อุดมคุณ ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ถือหุน้จ านวน 100 หุน้ ได้

สอบถามคณะกรรมการวา่ ขณะน้ีมีปัจจยัราคาวสัดุ ท่ีดิน และค่าแรงงานสูงข้ึนมาก ซ่ึงจะส่งผลใหท้างบริษทัฯ มี
ตน้ทุนท่ีสูงข้ึนไปดว้ย ทางบริษทัฯ มีแนวทางในการด าเนินการอยา่งไรบา้งในการควบคุมตน้ทุนดงักล่าว และ
ยงัคงรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ไวไ้ด ้

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงวา่จากประสบการณ์ท่ีท างานมา 30 ปี ราคาแผน่พื้น
ของเราเท่าเดิม การปรับราคาท าไดย้ากมาก แต่หากของขาดเราจะสามารถข้ึนราคาสินคา้ได ้ความเส่ียงเกือบจะ
ไม่มีเน่ืองจากวา่ลูกคา้ไม่เก่ียงราคา แต่ตอ้งการของ ปัจจุบนัราคาหินเพิ่มสูงมาก ตอ้งใช้รถจากโรงงานไปเขา้คิว
เพื่อไปขอซ้ือ ไม่มีเจ้าไหนยอมท าสัญญาซ้ือขายกับเรา บางรายถึงกับไม่รับลูกค้าหน้าใหม่ ทุกวนัน้ีเราใช้
สัมพนัธภาพท่ีเป็นลูกคา้มานาน และจ่ายเงินตรงเวลาตลอด และพยายามไปเขา้คิวกระจายตามโรงโม่หิน เรา
ด าเนินไปตามกลไกตลาด และโชคดีท่ีโรงงานเราอยูใ่กลโ้รงหิน ท าให้สามารถขนหินท าเท่ียวไดห้ลายรอบ การ
ป้องกนัความเส่ียงของเราคือ ปัจจุบนัเราไม่ยืนราคาให้ลูกคา้ ซ่ึงเป็นมาตรการท่ีชัดเจนและไม่มีค  าวา่ผิดพลาด 
แรงงานวนัน้ีกบัเม่ือ 30 ปีท่ีแลว้ แรงงาน 60 บาท วนัน้ี 300 บาทขั้นต ่า ทุกอยา่งเป็นไปตามกลไกลตลาด ถา้โรง
โม่หินมีหินเยอะเม่ือไหร่ ราคาก็จะลดลงมาเอง เราก็ซ้ือตามราคาตลาดเช่นเคย  

ประธานฯ ส าหรับค าถาม และขอบคุณท่านท่ีสนใจมาลงทุนกบับริษทัเรา เราก็คงจะใหค้วามมัน่ใจกบัผู ้
ถือหุ้นได้ว่า ราจะพยายามท าให้ท่านไม่ผิดหวงัในผลประกอบการ ปีหน้าขอเชิญท่านมาทุกปีเราจะจดัการ
ประชุมใหดี้ข้ึนทุกปีขอบคุณครับ 
 

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม เวลา 16.10 น. 
                                                                                                                 ผูบ้นัทึกการประชุม 

 

       (นางสาวรัฐฐา    เกิดศิริ) 
                                                                                                                              เลขานุการคณะกรรมการ 
รับรองรายงานการประชุม 
 

(รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค) 
      ประธานท่ีประชุม 


